

ชีวิตและงาน

ดร.เดซี่ ออสบอร์น

โดย อจ.ลาดอนน่า แครโ ออสบอร์น

แปล ศจ.ดร.โรเบิร์ต นิซิโมโตะ

ประวัติฯ (โดยย่อ)

เดซี่ แมรี วอชเบอร์น (ศจ.ดร. เดซี่ ออสบอร์น) เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 1924 เป็นบุตรคนหนึ่งใน 11 คนซึ่งเกิดจาก นายคริสโทเฟอร์ โคลัมบัส วอชเบอร์น และนางแคลร์รา ไอริน ไอท์ส วอชเบอร์น ต่อมาในปี 1932 คุณแม่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ เมื่อท่านมีอายุเพียง 8 ขวบ ท่านต้องอยู่ในความดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนีย และภายใต้การปกครองของพี่สาวชื่อ รูบี พาร์สลี จนบรรลุนิติภาวะ

ในปี ค.ศ. 1942 เดซี่ แมรี ออสบอร์น สมรสกับทอมมี ลี ออสบอร์น (ดร.ที.แอล. ออสบอร์น) ซึ่งเป็นผู้ประกาศจากรัฐโอกลาโฮมา และหลังจากอยู่รวมกันก็มีบุตร 4 คนได้แก่ แมรี ลาวอน (ถึงแก่กรรม ปี 1943), ทอมมี ลี (ถึงแก่กรรม ปี 1979), ลาดอนน่า แครโ ออสบอร์น เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสากลโลก ที่ทอลซ่า รัฐโอกลาโฮมา และแมรี อิลลิซาเบธ (ถึงแก่กรรม ปี 1951) มีหลาน 6 คน เหลน 16 คน

การทรงเรียก (พระเจ้าตรัส)

ในปี 1947 พระเจ้าทรงสำแดงให้ท่านเลือกระหว่างการออกไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกกับการอยู่บ้านเลี้ยงลูก โดยหลังจากนั้น 2-3 ปี พระเยซูปรากฏกับท่าน จากภูเขาแห่งความสว่าง โดยพระองค์เสด็จเข้ามาใกล้และตรัสว่า “เดซี่ จงประกาศข่าวประเสริฐแก่สตรีเถิด” ท่านตอบพระองค์เช่นเดียวกับที่อาจารย์เปาโลตอบ “ข้าพเจ้าบาทจึงเชื่อฟังนิมิต และมีใจจัดขึ้น” (กิจการ 26:19)

ทำงานเป็นทีม

ดร.ที.แอล.และดร.เดซี่ ออสบอร์น ได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นมิชชันนารีรับใช้ที่ประเทศอินเดียในปี 1945 หลังจากนั้นก็กลายเป็นมิชชันนารีเริ่มงานเป็นผู้ประกาศระดับโลกในปี 1948 และใน

ปี 1949 ได้ตั้งองค์การเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ชื่อว่า “องค์การพันธกิจเลี้ยงแห่งความเชื่อ” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “องค์การการเผยแพร่ออสเบอร์น” หรือเรียกกันในปัจจุบันว่า “OSFO INTERNATIONAL” ดังนั้น ภาระและหน้าที่ของ ดร.เดซี่ ต่อการประกาศก็คือเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดงานประกาศของสามัคคี ด้วยเหตุนี้ท่านจึงมีโอกาสเข้าพบและเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ หรือประธานาธิบดีของประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงบุคคลสำคัญระดับประเทศทั่วโลก

ผู้ประกาศ 30,000 คน

ในปี 1953 ครอบครัวออสเบอร์นได้จัดโครงการ “อบรมผู้ประกาศท้องถิ่น” ให้กับ 200 ประเทศ เพื่อเปิดทุ่งนาในการประกาศตามหมู่บ้านและเมืองต่าง ๆ ทั้งสองท่านรับผิดชอบงานนี้จนมีศิษยาภิบาล 30,000 คน จาก 200 ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การของท่านเพื่อจะเปิดคริสตจักรใหม่ ๆ ใน 136,000 แห่งทั่วโลก ซึ่งมีประมาณ 100 กว่าประเทศ และโดยการช่วยเหลือเช่นนี้ทำให้มีการเปิดคริสตจักรใหม่วันละ 1 แห่งหรือประมาณ 400 คริสตจักรต่อปี

ภาพยนตร์ชุดแรก

ปี ค.ศ. 1954 ในการประกาศของ ดร.ที.แอล.ออสเบอร์น ที่เกาะจาวา ดร.เดซี่ได้บันทึกวิดีโอการอัศจรรย์ต่าง ๆ (การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ การรักษาโรค ฯลฯ) ซึ่งเกิดขึ้นในการประกาศครั้งนั้น ภาพเหล่านี้ได้นำมาจัดเป็นภาพยนตร์เรื่อง “เกาะจาวา” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แพร่ภาพออกไปหลายประเทศ และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ 67 ภาษา ปัจจุบันองค์การมูลนิธิออสเบอร์น ทำหน้าที่ในการจัดส่งภาพยนตร์และวิดีโอออกไปทั่วโลก นับเป็นการผลักดันในเรื่องการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แนวทางหนึ่ง

ความเสมอภาค

ดร.เดซี่ ออสเบอร์น เป็นสตรีซึ่งมีของประทานในการเทศนาสั่งสอนและสามารถเทศนาได้ถึง 3 ภาษาคือ อังกฤษ, สเปน และฝรั่งเศส ท่านช่วยให้คนนับล้าน ๆ คนพบความจริงว่า ในพระคริสต์มีความเสมอภาคกันในพันธกิจ การทรงเรียก และการเฉลิม ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ผิวอะไร หรือชนชาติใด ความสามารถพิเศษอีกประการหนึ่งของท่านก็คือการถ่ายภาพ ซึ่งจัดอยู่ในขั้นที่เรียกว่า มืออาชีพเลยทีเดียว เหตุที่ท่านประสบความสำเร็จก็เพราะประสบการณ์ ความสามารถการมีวินัย และชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า

ชีวิตและงานพันธกิจของท่านช่วยสตรีทั่วโลกให้ตระหนักว่า มีความเสมอภาคกันในพันธกิจของพระคริสต์ท่านกล่าวว่า “ในพระคริสต์มีความเสมอภาคทั้งในด้านความสัมพันธ์และในงานพันธกิจการทรงเรียกและการเจิมของพระเจ้าไม่ได้เลือกเพศ สีผิว หรือเชื้อชาติ”

ท่านเขียนหนังสือหลายเล่ม อาทิเช่น สตรีผู้เชื่อ, การเลือก 5 ข้อของสตรีที่อยากชนะ, สตรีกับความเชื่อมั่นในตนเอง, สตรีที่ไม่มีขีดจำกัด, ชีวิตใหม่สำหรับสตรี และประวัติของท่านเองชื่อเรื่อง “ฉันเลือกที่จะไป” นอกจากนี้แล้วยังเขียนหนังสือเล่มเล็ก ๆ ประมาณ 30 เล่ม และเขียนบทความลงวารสารชื่อ “วารสารแห่งความเชื่อ” (Faith Digest) ซึ่งจัดพิมพ์ทุกเดือนและเป็นวารสารที่ส่งออกทั่วโลก มีสมาชิก 100 กว่าประเทศ ถ้าจะรวมหนังสือและใบปลิวของ ดร.ที.แอล.ออสบอร์น ด้วยก็รวมเป็น 132 ภาษา

ผู้แผ่นดินสวรรค์

ศจ.ดร.เดซี่ ออสบอร์น ไปอยู่กับพระเจ้าด้วยวัย 71 ปี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 1995 รัชใช้พระเจ้าร่วมกับสามีในการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกใน 74 ประเทศ...งานรับผิดชอบของท่านตลอด 53 ปีที่ผ่านมา ก่อนจะจากไปอยู่กับพระเจ้านี้คือ รับผิดชอบดูแลผู้ประกาศต่างประเทศ, โครงการให้การศึกษ, งานสังคมสงเคราะห์, เป็นวิทยากร และเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียนหลายแห่งในอเมริกา ฯลฯ

คำพยานของ ดร.เดซี่ คือ “พระเจ้าเป็นที่หวังใจของเธอ พระองค์เป็นที่วางใจของเธอ (สดุดี 71:5) ท่านตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอ เธอจึงไม่แปรปรวนเธอปีติยินดีในพระเจ้า และวิญญานจิตเกษมเปรมปรีดิ์ ความยินดีอันบริบูรณ์ดำรงอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ความสุขสำราญอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นนิจกาล (สดุดี 16:8-9, 11)

ท่านดำเนินชีวิตต่อพระพักตร์พระเจ้า รักและอวยพร หนุนใจและรักษาพี่น้องคริสเตียนทั่วโลก ตลอดชีวิตของท่านคอยทำความหวังอันสวยสด ความสุขสงบ และการสำแดงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยิ่ง...ท่านได้รับพระกำลังเพื่อให้เกิดผลฝ่ายวิญญาน จึงมีผลคือ สตรีคริสเตียนมากมายประจูดาวในท้องฟ้า และเมื่อดพรายที่หาดทราย (กิจการ 2:17-18, ฮีบรู 11:11-12)